



Số: 7193/BC-BKHĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Phục vụ Hợp trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại công điện số 1549/CD-VPCP ngày 20 tháng 10 năm 2021 về Hợp trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19, sau khi tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành phố, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THEO CHỈ THỊ SỐ 27/CT-TTG NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Một số kết quả đạt được

a) Đối với địa phương

Một là, một số địa phương đã thành lập các tổ công tác/ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 trong đó giao Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đứng đầu các tổ nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, tích cực nắm bắt, có các phương án kịp thời, hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng của dịch Covid - 19 đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu, cụm¹. Qua phản ánh của doanh nghiệp, các tổ công tác này đã hỗ trợ các doanh nghiệp kịp thời phục hồi sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.

Ngoài ra, nhiều địa phương đã chủ động thay đổi tình hình thích ứng với những biến đổi mới, ban hành các văn bản tái khởi động sản xuất kịp thời, đồng thời phê duyệt cho các nhà máy được hoạt động sản xuất, kinh doanh như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương.

Hai là, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất tại các khu, cụm này nhìn chung chấp hành quy định, hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, vừa đảm bảo an toàn chống dịch, vừa duy trì sản xuất kinh doanh², đồng thời chủ động lên phương án sản xuất kinh doanh an

¹ Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tiền Giang...

² Các tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid - 19 và vẫn duy trì các phương án đảm bảo sản xuất kinh doanh an toàn nên hầu hết các doanh nghiệp đã trở lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới. Dự báo, nếu kịch bản dịch được kiểm soát tốt thì mặc dù bị ảnh hưởng của đợt dịch lần thứ 4 này nhưng các chỉ số về tăng trưởng ở các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp tại các địa phương này năm nay sẽ rất khả quan.

toàn gửi về Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố để phê duyệt và triển khai thực hiện.

Ba là, tình hình triển khai tiêm vắc xin cho công nhân trong các khu, cụm được các địa phương, doanh nghiệp triển khai đồng bộ, nhanh chóng phù hợp với các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, các địa phương có nhiều khu, cụm công nghiệp đã hoàn thành tiêm 100% mũi 1 cho toàn bộ công nhân, người lao động. Một số địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ cao như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang... giúp đảm bảo nguồn lao động để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bốn là, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp đã thể hiện vai trò là lực lượng quan trọng, chủ chốt, dẫn dắt tăng trưởng nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Mặc dù đại dịch Covid - 19 tác động nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh trên cả nước nhưng các doanh nghiệp này vẫn nâng cao tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, nỗ lực thích ứng với tình hình mới, duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước³.

b) Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan thường trực của Tổ công tác đặc biệt Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương đã triển khai một số nội dung như sau:

- Dưới sự chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động xây dựng và công bố đường dây nóng, xây dựng trang thông tin và công bố trên Cổng thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận các kiến nghị của 25 hiệp hội, doanh nghiệp và đã chủ động tổ chức họp giao ban hàng tuần với Nhóm giúp việc của Tổ công tác nhằm khẩn trương rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý các kiến nghị, cập nhật tiến độ và đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp⁴, để chia sẻ, trao đổi về những biện pháp tăng cường hợp tác, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiều kiến nghị của doanh nghiệp đã được xử lý nhanh chóng, kịp thời và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao ví dụ như vướng mắc về địa điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu (kiến nghị của Nike, Unilever), vấn đề thực thi chính sách giảm tiền điện tại một số địa phương áp dụng chưa theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (kiến nghị của

Các khu công nghiệp, khu kinh tế tại địa phương khác như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên đều không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.

³ Tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế vẫn ổn định, tình hình sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.

⁴ 17 Hiệp hội ngành nghề, Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC), Tập đoàn Nike, Adidas, Apple, Unilever

17 hiệp hội ngành nghề) đã được xử lý ngay khi Tổ công tác tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp.

- Dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thành viên nhóm giúp việc Tổ công tác đã tổ chức làm việc trực tuyến với một số địa phương với một số địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm, các địa phương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư (như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên...) để trao đổi, xử lý các vướng mắc của địa phương.⁵

Ngoài ra, tổ chức rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư tại các Bộ, ngành, địa phương trên cơ sở báo cáo các Bộ, ngành địa phương. Các vấn đề vướng mắc này được phân loại theo các nhóm sau: i) vướng mắc liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội; ii) vướng mắc liên quan đến Nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ; iii) vướng mắc liên quan đến Thông tư thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành và iv) vướng mắc phát sinh do có cách hiểu chưa thống nhất, cần được hướng dẫn thực hiện; đồng thời thực hiện rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc đối với một số dự án cụ thể bao gồm các dự án hạ tầng khu công nghiệp.

2. Một số tồn tại, hạn chế

Một là, còn nhiều địa phương chưa quán triệt, chậm triển khai chỉ thị số 27/CT-TTg, một số địa phương mới chỉ có văn bản giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để nghiên cứu triển khai, thực hiện, chưa có các chỉ đạo cụ thể liên quan đến các nội dung tại Chỉ thị số 27/CT-TTg nêu trên.

Hai là, việc phối hợp giữa các cơ quan tại địa phương chưa đồng bộ, nhất quán do chưa thành lập các tổ công tác/ban chỉ đạo phòng, chống Covid – 19, dẫn đến ách tắc cục bộ trong quá trình xử lý kiến nghị của doanh nghiệp; việc hướng dẫn các chính sách phòng, chống Covid - 19 tại các địa phương vẫn còn nhiều nơi chưa thống nhất dẫn đến tình trạng ách tắc trong lưu thông hàng hóa và di chuyển của người lao động.

Ba là, tỷ lệ tiêm mũi 2 vắc xin cho người lao động trong các khu, cụm công nghiệp còn thấp do hạn chế về nguồn cung vắc xin.

Bốn là, một số chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp chưa được triển khai và kịp thời điều chỉnh phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ ngắn nên chưa đem lại tác động cho một số doanh nghiệp như: chính sách giãn, giảm thuế; chính sách hỗ trợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn nhằm phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả

⁵ xử lý hơn 80 nội dung vướng mắc của địa phương, trong đó đã trao đổi, giải đáp ngay 43 nội dung do địa phương có cách hiểu chưa thống nhất và làm rõ 38 vướng mắc để ghi nhận, nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác và cơ quan có thẩm quyền.

dịch Covid -19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo:

1. Đối với các bộ, ngành và địa phương

- Các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 105/NQ-CP và các chính sách, giải pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần thích ứng với diễn biến của dịch Covid -19, từng bước khôi phục lại sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp trong các khu, cụm.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: tiếp tục tham mưu, đẩy mạnh hoạt động của các Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, tạo quỹ đất để thu hút đầu tư trong giai đoạn sắp tới.

- Các Bộ, ngành liên quan: Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương có trách nhiệm triển khai nhanh, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp tại Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung vào các điểm nghẽn, ách tắc với phương châm "sớm nhất, hiệu quả nhất" nhằm giảm thiểu thiệt hại, tác động tiêu cực với doanh nghiệp, người lao động và người dân.

- Các địa phương:

+ Khẩn trương xây dựng và công bố kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế/kế hoạch mở cửa. Đồng thời, cùng với doanh nghiệp, chủ động nghiên cứu, thống nhất phương án, điều kiện tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng với diễn biến dịch bệnh ở địa phương và điều kiện thực tế của doanh nghiệp; hạn chế tối đa đóng cửa toàn nhà máy.

+ Tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và đánh giá thực chất quá trình xử lý các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.

2. Đối với các doanh nghiệp

- Tiếp tục hoàn thiện và báo cáo cơ quan liên quan các phương án sản xuất kinh doanh an toàn để được phê duyệt, nhằm khôi phục sản xuất, kinh doanh một cách nhanh nhất.

- Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh nếu có các vướng mắc thì kiến nghị các Bộ, ngành và địa phương để kịp thời cập nhật, tháo gỡ khó khăn./.
